

## บาท/ดอลลาร์ ฐานเปิดที่ 31.57 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.30-31.70 บาท

\*บาท/ดอลลาร์ เปิดตลาดเช้าวันนี้ที่ระดับ 31.57 บาท แข็งค่าขึ้นจากวานนี้เปิดที่ 31.59 บาท แนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางแข็งค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่เริ่มดีขึ้นต่อเนื่องทำให้ทั่วโลกต่างทยอยกลับมาเปิดระบบเศรษฐกิจ (Open Economy) ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มประเทศเอเชีย รวมถึงในไทยเพิ่มขึ้น คาดกรอบ 31.30-31.70 บาท

\*น.ส.พีรพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการ งานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทวันนี้เปิดตลาดที่ระดับ 31.57 บาท แข็งจากวานนี้เปิดที่ 31.59 บาท โดยแนวโน้มค่าเงินบาทระยะสั้นมีทิศทางแข็งค่า เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเงินดอลลาร์ เนื่องจากได้รับปัจจัยบวกจากแนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 ที่เริ่มดีขึ้นต่อเนื่องทำให้ทั่วโลกต่างทยอยกลับมาเปิดระบบเศรษฐกิจ (Open Economy) โดยนักลงทุนมีมุมมองว่าความเสี่ยงลดลง ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้ามาลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงในกลุ่มประเทศเอเชียรวมถึงในไทยเพิ่มขึ้น

\*นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนให้ค่าเงินบาทแข็งค่า เพราะตลาดมีความกังวล กรณีความขัดแย้งสงครามทางการค้า (Trade War) อีกทั้งมีหลายประเด็นที่มีความขัดแย้งเพิ่มมากขึ้น หลังสหรัฐขอให้จีนเปิดสายการบินของสหรัฐบินเข้าจีนได้หลังจากจีนเริ่มเปิดประเทศ ขณะที่จีนปฏิเสธคำขอตั้งกล่าวของสหรัฐทำให้จีนออกमतอบโต้จีนว่าจะไม่ให้สายการบินของจีนบินเข้ามายังสหรัฐด้วยเช่นกัน

\*อีกทั้งยังมีความกังวลการประท้วงภายในของสหรัฐที่มีความรุนแรงจากความไม่พอใจกรณีการเสียชีวิตของจอร์จ ฟลอยด์ ชายอเมริกันผิวสีที่เสียชีวิตจากการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจผิวขาวของสหรัฐ

\*คาดกรอบ 31.30-31.70 บาท

\*ปัจจัยในประเทศวันนี้ให้ต้องติดตามคือ ให้ติดตามมาตรการการดูแลค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หลังจากวานนี้ ธปท. ออกมาระบุว่าจะพิจารณาออกบางมาตรการเพื่อชะลอการแข็งค่าของเงินบาท

\*ปัจจัยต่างประเทศ ช่วงค่าวันนี้จะมีการรายงานข้อมูลจำนวนตัวเลขการจ้างคนงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payroll employment) ของเดือน พ.ค. ปีนี้โดยตลาดคาดการณ์ว่าจะลดลง 7.5 ล้านตำแหน่ง โดยลดลงจากเดือนก่อนหน้านี้ที่ลดลงถึง 20.5 ล้านตำแหน่ง

\*ในช่วงสัปดาห์หน้าคณะกรรมการนโยบายการเงิน (FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะมีการประชุมดอกเบี้ยนโยบาย

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

\*ดัชนีดอลลาร์ ล่าสุดอยู่ที่ 96.8150 จากวานนี้ 96.6770

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ 7,538.60 ล้านบาท

\*วานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2,469.57 ล้านบาท

\*รพท. รายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร 31.624 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามที่ดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้